



ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง สอบราคาจ้างบริการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑๑ หลัง  
ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ  
โดยวิธีสอบราคา

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก  
ข้าราชการ จำนวน ๑๑ หลัง ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวงเงิน ๑,๗๒๐,๒๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙

ราคากลางของงาน บริการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑๑ หลัง ของ  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงิน ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
ราคากลางของทางราชการ ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้อง  
รับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ  
ความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่างานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๖๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม  
กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดศรีสะเกษ  
เชื่อถือ

๒. ไม่เป็นผู้กระทำความผิดในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง  
อุตสาหกรรม

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน  
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ  
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

ทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษ...

ทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษ สแกนสิทธิที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับนิติบุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่นิติบุคคลนั้นได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (Escalation Factor K) ตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ซึ่งใช้กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และ วิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไว้ในเงื่อนไข การสอบราคาแล้ว

ในการสอบราคาเพื่อจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง กำหนดไว้ตามหนังสือที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ และขอแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ “การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากสำนักงานงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษสามารถยกเลิกการจัดหาได้ โดยผู้เสนอราคายินยอมและไม่เรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น”

กำหนดยื่นของสอบราคาได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๕ ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๕ ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [moi\\_sisaket@industry.go.th](mailto:moi_sisaket@industry.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐ ๔๕๖๑ ๖๑๕๒ ต่อ ๑๐๑ โทรสารหมายเลข ๐ ๔๕๖๑ ๒๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายรังสร บุนสุยอด)

อุตสาหกรรมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ